

GALA TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG LẦN THỨ VII NĂM 2024 (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

trong học tập và cuộc sống của bản thân, cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ trong thời gian qua và bày tỏ quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Các nhà tài trợ đã gặp gỡ, động viên các em học

sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Tại chương trình, ban tổ chức đã dành tặng 46 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng, cho 46 học sinh được chương trình giúp đỡ từ tháng 9/2023 đến nay. Trong số này, 16 học sinh có mặt tại chương trình đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao tặng quà. Các phần quà còn lại sẽ được ban tổ chức chuyển tới tận tay các em trước thềm năm học mới thông qua

hội chữ thập đỏ các địa phương. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng từ các mạnh thường quân cho quỹ tiếp sức đến trường với mong muốn sẽ có thêm nhiều em nhỏ nhận được sự hỗ trợ thiết thực.

Kết quả xét hoàn thành chương trình lớp học đối với cấp tiểu học đạt 99,6%; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp tỉnh, học sinh của huyện giành 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích. Kết quả tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn huyện có 28/80 học sinh đạt giải.

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

vị thuốc cổ truyền và quản lý, sử dụng viên chức, cán bộ hợp đồng chuyên môn...

Sau khi nghe đại biểu các sở, ngành, đơn vị báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã đạt được, đồng thời đề nghị Bệnh viện khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thời gian tới, Bệnh viện cần phát triển toàn diện y học cổ truyền, tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; có mục tiêu, định hướng phát triển phù hợp, từ đó

xây dựng bệnh viện chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiện đại. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện rà soát lại chức năng, nhiệm vụ để điều chỉnh để an vị trí việc làm cho sát thực tế, phù hợp với quy định của ngành; thống nhất tổ chức hoạt động các khoa, phòng; tăng cường đào tạo nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có chính sách thu hút nhân lực, nghiên cứu tuyển thêm bác sĩ đa khoa; xây dựng danh mục thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cơ bản cho phù hợp; tích cực đẩy mạnh phát triển kỹ thuật mới vào chẩn đoán, điều trị; có chiến lược khai thác, bảo

dảm nguồn cung cấp dược liệu, tránh bị động. Bên cạnh đó, Bệnh viện cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến y học cổ truyền nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho y tế tuyến dưới; xây dựng để án phát triển Bệnh viện giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với sự quan tâm của tỉnh, các ngành và sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt khó vươn lên, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình sẽ phát triển theo hướng khoa học, dân tộc, đại chúng, đạt được các mục tiêu đề ra. Đề nghị các sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện để Bệnh viện phát triển, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

VŨ THƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY...

(Tiếp theo trang 1)

trong ngành giáo dục và đào tạo chiếm tỷ lệ lớn. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện có 4.320 giải pháp của đội ngũ trí thức được công nhận sáng kiến cơ sở. Hầu hết các sáng kiến đều có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, quản lý, điều hành, góp phần giảm thời gian, sức lao động, tiết kiệm kinh phí.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những

tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nghị quyết; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề xuất giải pháp khắc phục.

Đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 45-NQ/TW tới cán

bộ, đảng viên, nhân dân. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, đẩy mạnh thể chế hóa về các cơ chế, chính sách để phát huy tốt năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức. Phát huy vai trò, để cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, thu hút đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôn vinh những trí thức giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến cho huyện.

QUỲNH PHỤ, KIẾN XƯƠNG Triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Sáng ngày 29/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục Quỳnh Phụ phát triển ổn định, quy mô trường lớp giữ vững với 90 trường, chất lượng giáo dục được củng cố và duy trì vững chắc; cơ sở vật chất được tăng cường; phong trào thi đua dạy và học được phát động sâu rộng trong các nhà trường; công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được các trường quan tâm. Tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, Quỳnh Phụ có 67,5%

học sinh đi thi đạt giải với 3 giải nhất, 7 giải nhì, 17 giải ba, 27 giải khuyến khích; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập đạt 74,69% so với số dự thi. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, huyện có 22 học sinh đạt thành tích cao với 28 huy chương các loại...

Năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục Quỳnh Phụ đề ra 6 chỉ tiêu và 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; bảo đảm đủ về số lượng và nâng cao chất lượng

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục; quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

* Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục Kiến Xương đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định và phát triển. Năm 2023, huyện đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.

Năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục Kiến Xương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

NGUYỄN CƯỜNG - THU THỦY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH Trao bằng tốt nghiệp cho 274 tân cử nhân

Sáng ngày 29/8, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho 274 tân cử nhân năm học 2023 - 2024.

Khóa học 2021 - 2024 là khóa thứ chín Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đào tạo theo hệ thống tin chỉ, chương trình đào tạo linh hoạt, được cập nhật theo nhu cầu

xã hội. Nhà trường phối hợp với các đơn vị tuyển dụng trong nước và các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức để xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo, đặc biệt chú trọng trọng bị kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhân lực khối ngành sức khỏe của thị trường

lao động quốc tế. Kết thúc khóa học, Trường có 274 sinh viên đủ điều kiện và được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy ở 4 ngành, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc 2%, loại giỏi 20,8%.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trao giấy khen cho 4 sinh viên xuất sắc dẫn đầu khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

QUỲNH LŨU

Quản lý và nâng cao chất lượng phương tiện đo lường tại các chợ dân sinh

Nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và phòng, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực đo lường tại các chợ dân sinh, hiện nay, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tổ chức các điểm kiểm định cân lưu động hỗ trợ tiểu thương.



Các kỹ thuật viên Trung tâm Ứng dụng thông tin khoa học công nghệ và đo lường thử nghiệm thực hiện hiệu chỉnh, kiểm định cân cho tiểu thương chợ thị trấn Đông Hưng.

Cũng như nhiều người dân khi đi chợ mua sắm, chị Phan Thị Thái ở phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) luôn lo lắng về chất lượng cân đong hàng hóa của các tiểu thương. Chị chia sẻ: Xem trên mạng xã hội nhiều clip về tình trạng tiểu thương dùng thủ thuật để cân thiếu hàng hóa cho người tiêu dùng nên khi đi chợ tôi có cảm giác hơi mất niềm tin. Đặc biệt, gặp những người bán hàng sử dụng chiếc cân cũ kỹ, hoen gỉ thực sự tôi không tin lắm vào độ chính xác trọng lượng hàng hóa họ bán cho mình.

Ông Nguyễn Xuân Liệu, tiểu thương có 7 năm kinh doanh ở chợ thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) được nhiều người khen kinh doanh thật thà, hàng hóa chất lượng. Tuy nhiên, bản thân ông Liệu chỉ biết đặt niềm tin vào chiếc cân của mình chứ chưa bao giờ thực hiện quy định về kiểm định chất lượng đo lường chiếc cân trong suốt thời gian sử dụng từ lúc mua mới đến khi hỏng. Ông Liệu cho biết: Một chiếc cân có giá gần 200.000 đồng nên tôi chỉ dùng đến khi nào hỏng là thay, mua cái mới thì chủ chưa nghe đến quy định và thực hiện việc kiểm định lại cân bao giờ.

Chợ dân sinh là nơi tập trung nhiều tiểu thương và người dân tới mua bán. Việc các phương tiện đo lường không được kiểm định theo đúng định kỳ có nguy cơ dẫn tới sai lệch định lượng, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi người tiêu dùng. Nhằm chấn chỉnh việc đo lường tại các chợ dân sinh, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đang phối hợp với các đơn vị, địa phương

triển khai tuyên truyền và tổ chức điểm kiểm định cân lưu động tại các chợ dân sinh. Ông Bùi Duy Thủy, Trưởng ban quản lý chợ thị trấn Đông Hưng cho biết: Thời gian qua, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức các tuyên truyền quy định của pháp luật tới các tiểu thương. Chúng tôi cũng thường xuyên thông kê, theo dõi số lượng cân đang sử dụng tại chợ và tổ chức các đợt kiểm tra phép đo khối lượng bằng chuẩn khối lượng được trang bị nhằm rà soát bảo đảm độ chính xác của cân.

Do chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về đo lường và được miễn phí kiểm định cân nên các tiểu thương phấn khởi, hưởng ứng tham gia. Những chiếc cân đã qua thời gian dài sử dụng được cân

bộ Trung tâm Ứng dụng thông tin khoa học công nghệ và đo lường thử nghiệm tiếp nhận kiểm tra, vệ sinh, hiệu chỉnh bảo đảm hoạt động chính xác, dán tem, kẹp chỉ rồi bàn giao lại cho tiểu thương tiếp tục sử dụng. Ông Đỗ Quốc Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Để bảo đảm chất lượng và tiến độ công tác kiểm định, không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiểu thương, chúng tôi đã huy động cán bộ kỹ thuật giỏi và giàu kinh nghiệm trong công tác kiểm định. Trung tâm cũng phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam để có những vật chuẩn, hiệu chuẩn đo lường thực hiện công tác kiểm định cân của các tiểu thương.

Theo kế hoạch, năm 2024, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp tổ chức kiểm định cân lưu động cho khoảng 500 tiểu thương kinh doanh tại 4 chợ dân sinh trên địa bàn huyện Đông Hưng để làm điểm rơi nhân ra toàn tỉnh. Ông Mai Xuân Thứ, Phó Trưởng phòng Quản lý đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: Bước đầu triển khai kiểm định cân lưu động tại các chợ dân sinh trên địa bàn huyện Đông Hưng, chúng tôi nhận thấy ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện các quy định của Nhà nước về đo lường của các tiểu thương, cá nhân được nâng lên. Điều phấn khởi nhất là khi phương tiện đo lường của các tiểu thương được kiểm định bảo đảm độ chính xác sẽ góp phần ngăn chặn hành vi vô tình hay cố ý gian lận thương mại về khối lượng hàng hóa trong giao dịch, mua bán tại chợ dân sinh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh bình đẳng.

KHẮC ĐUẤN



Mô hình nuôi cá giống cửa gia đình bà Vũ Thị Reo, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải (Hưng Hà) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ DUYÊN HẢI Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Duyên Hải (Hưng Hà) đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bà Vũ Thị Reo ở thôn Khả Tân năm nay 72 tuổi nhưng vẫn tích cực trong các hoạt động hội và phong trào của địa phương, hằng say phát triển kinh tế. Năm 2013, gia đình bà thuê lại hơn 3ha ao của xã xây dựng trại nuôi và cung cấp cá giống rô phi đơn tính cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Mô hình cho thu lãi 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 - 6 lao động lúc nông nhàn với thu nhập 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với phát triển kinh tế, bà Reo còn ủng hộ hơn 100 triệu đồng, hỗ trợ vật liệu xây dựng tuyến giao thông nội đồng của thôn; hàng năm ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện 5 - 6 triệu đồng. Bà chia sẻ: Tôi cùng gia đình xây dựng trại cá giống 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 - 6 lao động lúc nông nhàn với thu nhập 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. Cùng với phát triển kinh tế, bà Reo còn ủng hộ hơn 100 triệu đồng, hỗ trợ vật liệu xây dựng tuyến giao thông nội đồng của thôn; hàng năm ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện 5 - 6 triệu đồng. Bà chia sẻ: Tôi cùng gia đình xây dựng trại cá giống 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 - 6 lao động lúc nông nhàn với thu nhập 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Duyên Hải cho biết: Xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, thời gian qua, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời hỗ trợ, giải quyết những nhu cầu chính đáng. Hội đã cụ thể hóa phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch" phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; duy trì hiệu quả mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại Chi hội Phụ nữ thôn Khả Đông và nhân rộng mô hình nữ chủ cơ sở sản xuất. Đến nay, địa phương có 28 chi hội nữ chủ cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho 30 - 200 lao động, góp phần giúp chị em nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã. Hội cũng tích cực tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế

mang lại hiệu quả cao. 6 tháng đầu năm 2024, Hội LHPN xã đã hỗ trợ 20 thẻ bảo hiểm thân thể cho phụ nữ yếu thế trị giá 2,4 triệu đồng. Các chi hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, góp phần nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn xã lên 97%. Nhân dịp năm mới 2024, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 54 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 16,2 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai cho biết thêm: Qua rà soát, Hội LHPN xã thấy nhiều chị em có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế nên đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho 197 chi vay vốn với dư nợ đến nay đạt 12,291 tỷ đồng. Ban Chấp hành Hội cũng duy trì số dư tiết kiệm tại Chi hội Phụ nữ thôn Khả Đông và nhân rộng mô hình nữ chủ cơ sở sản xuất. Đến nay, địa phương có 28 chi hội nữ chủ cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho 30 - 200 lao động, góp phần giúp chị em nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã. Hội cũng tích cực tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế

Những hoạt động của Hội LHPN xã Duyên Hải đã góp phần giúp hội viên ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức hội; tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

HÀ THUỆT